



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 755/TM – ĐHNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2018

THƯ MỜI

Tham gia viết bài tham luận Hội Thảo Khoa Học cấp Quốc gia

“CƠ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH TẠO LẬP NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM”

Kính gửi: các Chuyên Gia, các Nhà Nghiên Cứu

Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 252/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ xác định Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang) là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước; là địa bàn có vai trò cầu nối với các khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên; đi đầu trong hội nhập, mở rộng giao thương và hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Trong đó, hạt nhân là Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm dịch vụ khu vực Đông Nam Á về tài chính, thương mại, du lịch, giao lưu quốc tế.

Theo số liệu quyết toán NSNN giai đoạn 2013-2015, tỷ trọng tổng thu ngân sách của Vùng trong tổng thu ngân sách cả nước đạt mức trung bình 41,3% (trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 23,8%). Năm 2016, các địa phương trong Vùng tiếp tục phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng kinh tế gấp 1,5 lần mức bình quân cả nước, đóng góp 60% ngân sách cả nước, thu hút hơn 60% số dự án và 50% số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Điều này cho thấy vị trí, vai trò quan trọng và cả những thế mạnh đang được khai thác hiệu quả tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, nhu cầu về nguồn vốn để phát triển kinh tế của toàn vùng là rất lớn. Theo quy hoạch, tổng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế Vùng từ năm 2015-2020 khoảng 6,54 triệu tỷ đồng. Việc tận dụng các nguồn lực từ liên kết vùng là giải pháp để giảm áp lực cho ngân sách của các địa phương trong vùng trước bối cảnh nhu cầu cho đầu tư phát triển và gánh nặng của các khoản chi thường xuyên là rất lớn; và đồng thời tạo lập tổng lực đủ mạnh về vốn cho nhu cầu đầu tư phát triển của toàn vùng.

Với nguồn lực hạn chế và còn khá nhiều bất cập trong cơ chế, chính sách, chủ trương đẩy mạnh liên kết vùng để phát triển là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong vùng. Liên kết vùng được xác định là

nhu cầu tất yếu để giúp cho việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh và sử dụng các nguồn lực sẵn có của địa phương và của toàn vùng hiệu quả hơn. Sự liên kết, ở phương diện nào đó sẽ tạo ra một lợi thế về quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy lợi thế so sánh của từng địa bàn một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, tận dụng nguồn lực từ liên kết vùng góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tăng cường liên kết vùng và nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách tạo lập nguồn vốn phát triển của Vùng là bước đi phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể của Chính phủ đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tại Quyết định 252/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 và Thông báo 288/TB-VPCP ngày 5/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM về xây dựng cơ chế, chính sách phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xuất phát từ thực tiễn các địa phương, có thể phân loại các nguồn lực huy động để đầu tư phát triển theo 6 nhóm như sau:

- (1) Từ cân đối ngân sách nhà nước hàng năm
- (2) Khai thác tài nguyên, quỹ đất, quỹ nhà, công sản...
- (3) Nguồn thu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc tỉnh/thành phố
- (4) Huy động các nguồn vốn vay trong và ngoài nước
- (5) Huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển
- (6) Tận dụng các nguồn lực từ liên kết vùng**

Trong khi các nguồn lực (1) – (5) đều có những giới hạn về quy mô tùy thuộc vào đặc thù của từng địa phương thì nguồn lực (6) từ liên kết vùng có thể mở rộng các giới hạn, tiềm năng khai thác càng lớn khi mức độ liên kết càng cao và tận dụng được lợi thế so sánh của từng địa phương trong sự phát triển tổng thể Vùng.

Vì vậy, về lý thuyết và thực tiễn đều cho thấy rằng tìm kiếm các giải pháp tạo lập tổng lực các nguồn vốn; điều phối vốn và liên kết trên bình diện cả vùng là nội dung đang cần được tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống, hiệu quả và khả thi. Mặt khác, nghiên cứu cách thức tổ chức, cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn vốn cho phát triển kinh tế Vùng còn là nhu cầu cấp thiết, nhằm giúp Vùng phát huy đúng vai trò, vị thế đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam.

Nhằm trao đổi và thu thập, tổng hợp các ý kiến tư vấn từ các chuyên gia để phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế và các cơ chế điều phối nguồn vốn giữa các tỉnh trong Vùng, cũng như các giải pháp tạo lập và thu hút nguồn vốn nhằm phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Trường Đại Học Ngân Hàng (dự kiến) phối hợp cùng các đơn vị :

- Ủy ban nhân dân TP.HCM
- Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương